



# ภาคผนวก 3 - การรวบรวมข้อมูลและการประเมินผลขั้นต้น

Merops ornatus (Merops ornatus) LC © Kira Mileham.



## 1 การระบุสายพันธุ์

## 2 สถานะและลำดับความสำคัญสำหรับการอนุรักษ์

แต่ละตัวที่ถูกยึดมีสายพันธุ์ใดบ้าง  
จำเป็นต้องมีการระบุตัวตนโดยผู้เชี่ยวชาญ (ดำเนินการผ่านองค์กรจัดทำอนุกรมวิธาน) หรือไม่  
อยู่ในพื้นที่ไหน  
มีอยู่ในประเทศที่มีการยึดของกลางหรือไม่  
ประเทศที่มีการยึดเป็นส่วนหนึ่งของถิ่นกำเนิดของสายพันธุ์นั้น ๆ หรือไม่  
ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น หน่วยกักกัน แลวหรือไม่  
มีแผนปฏิบัติการอนุรักษ์สายพันธุ์ที่มีอยู่หรือไม่

## 3 การตรวจสอบสุขภาพ

จัดเป็น "ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม" ในบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของ IUCN Red List™ (เช่น จัดว่ามีแนวโน้มสูญพันธุ์ ใกล้สูญพันธุ์ หรือใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง) หรือไม่ ดู [www.redlist.org](http://www.redlist.org)  
IUCN Red List แนะนำการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์อย่างไร  
หากไม่ได้อยู่ใน IUCN Red List หรืออยู่ในรายการ NE หรือ DD ให้ขอคำแนะนำจากคณะกรรมการเพื่อการอนุรักษ์ของสายพันธุ์ของ IUCN  
สัตว์นั้นอยู่ในสายพันธุ์ที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์แห่งชาติตามข้อมูลรายการสีแดงแห่งชาติหรือรายการการอนุรักษ์แห่งชาติอื่น ๆ หรือไม่

## 4 ความแข็งแรงเพื่อการอยู่รอด

มีการตรวจสอบสุขภาพตามแนวทางของ IUCN-OIE สำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรคของสัตว์ป่าหรือไม่  
สัตว์ "แข็งแรง" หรือไม่ สัตว์ป่าแต่ละตัวถือว่า "แข็งแรง" หากผ่านการตรวจคัดกรองและกักกันของสัตว์แพทย์อย่างครอบคลุมและไม่แสดงสัญญาณของโรคติดเชื้อหรือความพิการที่จะส่งผลเสียต่อการมีชีวิตรอดด้วยตัวเอง  
หาก "ไม่แข็งแรง" สัตว์ป่าตัวดังกล่าวสามารถรักษาให้ "แข็งแรง" ได้หรือไม่ มีสิ่งอำนวยความสะดวก / ทรัพยากรสำหรับการรักษาที่จำเป็นหรือไม่  
ต้องการยาคงที่เพื่อป้องกันไม่ให้ทุกขทรมานเพิ่มขึ้นหรือไม่ ต้องมีการประเมินโดยสัตวแพทย์/ผู้เชี่ยวชาญ

## 5 เหตุผลในการยึด

อยู่ในสายพันธุ์ที่สามารถซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายหรือไม่  
ถ้าเป็นเช่นนั้น เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องสำหรับการค้า/การครอบครองหรือไม่  
มีแนวโน้มว่าขั้นตอนที่ถูกต้องและกระบวนการทางราชการจะแล้วเสร็จในอนาคตอันใกล้หรือไม่  
ถ้าเป็นเช่นนั้น จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่

## 6 ประเทศต้นทางและประเทศขาเข้า

สัตว์ที่ถูกยึดนั้นมาจากป่าแห่งใด: ประเทศใด พื้นที่ใด  
หาก "ไม่ทราบ" สามารถระบุตำแหน่งใดหรือไม่  
ประเทศต้นทางเป็นผู้ลงนามในข้อต่อไปนี้หรือไม่: อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ; พิธีสารนาโงยาว่าด้วยเรื่องการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ (ABS); อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES); สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (ITPGRFA)  
สัตว์มาจากประเทศเดียวกับประเทศต้นทางหรือไม่  
ประเทศที่สัตว์นั้นจากมามีความตั้งใจจะจัดการกับสัตว์ที่ถูกยึดหรือไม่  
มีข้อกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์หากมีการส่งตัวกลับประเทศหรือไม่

## แข็งแรงหรือไม่

## หมายเลข

**ใช่**  
ไอโน ไปยังศูนย์ระงับทันทีที่มีสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์มีสวัสดิภาพและมีชีวิตรอด

สัตว์สามารถฟื้นฟูสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกายเพื่อให้มี (1) โอกาสที่เหมาะสมในการอยู่รอดในป่าและ (2) จะไม่นำโรคใด ๆ เข้าสู่กลุ่มสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าหรือไม่

## หมายเลข

**การอนุญาต**  
ดูแนวทาง เช่น AVMA เป็นต้น

Leucocephalon yuwonoi (Leucocephalon yuwonoi) CR © Craig Stanford.

